

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ข่าวสั้น: สั่งตีวเข้มก่อนแจกคู่มือขานนา
๒. ปีติพงศ์ ขออีกแสนล้านช่วยเกษตรกร
๓. ชงก.ม.สวัสดิการเกษตร ใช้งบแสนล.ต่อปีตั้งกองทุน
๔. คำนงม.อุ้มรายได้เกษตรกร
๕. ไล่อื้อน้ำยางสดกก.ละ ๕๐บาท อำนวยเต็น
๖. สหกรณ์โคราชร่วมโต๊ะหารือ สร้างความรู้บริหารสหกรณ์
๗. ผู้นำเข้าอื้อ-ญี่ปุ่นบีบไทยลดราคา
๘. เกษตรจัดปลูกผักแปลงใหญ่ แก้ปัญหาสารเคมีตกค้างอื้อ
๙. ตรังต้อนเรือประมงตีทะเลเบียน
๑๐. อคส.ได้ฤกษ์ตรวจโกดังมัน ล้นปริมาณขาดฟ้องคดีตะ
๑๑. เตรียมถนบน้ำตาลโลก

หนังสือพิมพ์

- ประชาชาติธุรกิจ
ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ
โพสต์ทูเดย์
แนวหน้า
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
โพสต์ทูเดย์
ผู้จัดการรายวัน

ข่าวสั้น

สั่งตีวเข้มก่อนแจกคู่มือขานา

13

นายปิณฑุ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า แนวคิดมาตรการช่วยเหลือภาคการเกษตรที่จะออกรอบที่ 3 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้วางกรอบให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นหน่วยใหญ่ มีที่ดินทำการเกษตรเกินกว่า 1,000 ไร่ เพื่อให้สามารถใช้ปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรทางการเกษตรร่วมกัน ขณะที่รัฐเป็นผู้สนับสนุนคูปองแลกซื้อวัสดุและรับรองร้านค้าที่เชื่อถือได้ให้

ด้านการสร้างรายได้ให้แก่พื้นที่แล้งซ้ำซาก ตำบลละไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นแนวคิดให้ชาวบ้าน 3,052 ตำบลใน 58 จังหวัดที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากคิดโครงการสร้างงานสร้างรายได้ให้ตำบลตนเอง คาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือนจะเริ่มเห็นผล

ปีติพงศ์'ขออีกแสนล้านช่วยเกษตรกร

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวว่าจะเชิญนักวิชาการ สื่อมวลชน เอ็นจีโอ เกษตรกร นักกฎหมายนักการเมืองเข้าร่วมทำประชาพิจารณ์ หรือรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) รายได้และสวัสดิการเกษตรกรพ.ศ. ... ก่อนรวบรวมมาปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. นำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) และสนช. ซึ่งอยากให้ผลักดันมาใช้พ.ร.บ.นี้ภายในไตรมาส 3 ปีนี้

สำหรับพ.ร.บ.รายได้และสวัสดิการเกษตรกร จะนำเงิน 1-10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ในส่วนของจีดีพีภาคเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม หรือประมาณปีละ 1 แสนล้านบาท มาช่วยเหลือภาคเกษตร เน้น 2 เรื่องคือการดูแลรายได้และสวัสดิการของเกษตรกรถ้าไม่ได้จ่ายเงินเข้าสู่ระบบโดยตรงไม่ได้เป็นความช่วยเหลือที่จะไปทำเรื่องทดแทนราคา ไม่ได้แทรกแซงราคาหรือเรื่องการผลิต

อีกเรื่องคือดูแลอาการเจ็บป่วย เช่น โรคที่เกิดบ่อยๆ

อย่างโรคจากการใช้สารเคมีผิดประเภท โรคจากพิษที่มาจากการเกษตร โรคทางเดินอาหารที่เกษตรกรเป็นมาก โรคฟัน แวนตา ลอกคือกระจก ซึ่งเกิดกับเกษตรกรมาก เพราะสภาพวิถีชีวิต เป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากที่กระทรวงสาธารณสุขดูแลอยู่แล้ว

“จุดมุ่งหมายไม่อยากจะเห็นว่ารัฐบาล นักการเมืองหรือใครก็ตามใช้เงินงบประมาณเพื่อการหาเสียงอย่างไม่มีข้อจำกัด ดังนั้นต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างการผลิตและความช่วยเหลือการผลิต”

เปรียบเทียบเสมือนเป็นกฎหมายคุ้มครองกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ชาวบ้านผู้ผลิตอยู่ได้อย่างมีความสุขพอสมควร ส่วนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เราไม่สามารถกำหนดเข้าไปได้ และในกระบวนการทำงานการช่วยเหลือภัยแล้งการพัฒนาหรือปรับโครงสร้างการเกษตรจะไม่ได้มาใช้งบก่อนนี้ เพราะมีหลายกองทุนที่ช่วยอยู่ ดังนั้น พ.ร.บ.นี้จะเน้นดูแลสวัสดิการเกษตรกร

ชงก.ม.สวัสดิการเกษตร ใช้งบแสนล.ต่อปีตั้งกองทุน

หวังประกันรายได้
เพิ่มสวัสดิการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต



ปิติพงศ์ ทีบุญ ณ อยุธยา

เกษตรฯเตรียมดันร่างกฎหมายรายได้และสวัสดิการเกษตรกร เน้นดูแลรายได้ขั้นต่ำ-สวัสดิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร คาดใช้เงินปีละ 1 แสนล้านบาท หวังแก้ปัญหา นักรบเมืองใช้เงินหาเสียง

การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมผลักดันกฎหมายประกันรายได้และสวัสดิการภาคเกษตร หวังเป็นสวัสดิการทางสังคมเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่น โดยจัดตั้งเป็นกองทุนใช้เงินจากงบประมาณและเงินสมทบจากเกษตรกรเช่นเดียวกับองค์กรภาคเอกชน

นายปิติพงศ์ ทีบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวไว้ในวันที่ 2 ก.พ. 2558 จะเชิญนักวิชาการ สื่อมวลชนองค์กรพัฒนาเอกชน(เอ็นจีโอ) เกษตรกร นักกฎหมาย นักรบเมืองเข้าร่วมทำประชาพิจารณ์ หรือรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) รายได้และสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ.... ก่อนรวบรวมมาปรับปรุงร่างพ.ร.บ. นำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประมาณเดือน ก.พ. 2558 และเสนอสภานิติบัญญัติ(สนช.)พิจารณา

"จะใช้เวลานานเพียงใด บอกไม่ได้ แต่กระทรวงเกษตรอยากให้พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ประมาณไตรมาส 3 ปี 2558"

นายปิติพงศ์ กล่าวว่าร่างกฎหมายดังกล่าว มีการกำหนดสัดส่วนวงเงินไว้ที่ 1-10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) หรือปีละ 1 แสนล้านบาท เพื่อกำหนดเพดานขั้นสุดที่รัฐบาลจะนำงบประมาณมาใช้ในส่วนองภาคเกษตรในการช่วยเหลือ โดยที่ไม่ส่งผลให้ฐานะการคลังมีปัญหา โดยจะมีการทบทวนและการจัดสรรงบประมาณทุก 5 ปี

"ผมไม่อยากจะเห็นว่ารัฐบาล นักรบเมือง หรือใครก็ตามใช้เงินงบประมาณ เพื่อการหาเสียง

อย่างไรไม่มีข้อจำกัด ดังนั้นมันจะต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างการผลิตและความช่วยเหลือ การผลิตมันจะสะท้อนจากจีดีพี ภาคเกษตรหรืออุตสาหกรรมเกษตร ส่วนค่าใช้จ่ายสวัสดิการของเกษตรกรที่จะช่วยเหลือ ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาของส่วนตัว เช่น โรคที่เกิดกับเขาบ่อยๆอย่างไรก็ตามการใช้สารเคมีผิดประเภท โรคจากพิษที่มากจากการเกษตรโรคทางดินอาหารที่เกษตรกรเป็นมาก โรคฟัน แวนตา ลอกต้อกระจกซึ่งเกิดกับเกษตรกรมาก เพราะสภาพวิถีชีวิตเป็นต้นเป็นมาช่วยเหลือเพิ่มเติมจากที่กระทรวงสาธารณสุขดูแลอยู่แล้ว" นายปิติพงศ์ กล่าว

สำหรับประโยชน์ของพ.ร.บ.นี้ จะเน้น 2 เรื่องคือการดูแลรายได้และสวัสดิการของเกษตรกรไม่ได้เป็นความช่วยเหลือที่จะไปทำเรื่องทดแทนราคา ไม่ได้แทรกแซงราคา หรือเรื่องการผลิตถ้าจะเปรียบแล้วเสมือนเป็นกฎหมายคุ้มครองกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ชาวบ้านผู้ผลิตอยู่ได้อย่างมีความสุขพอสมควร ส่วนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหากัยแล้งนั้นไม่สามารถกำหนดเข้าไปได้และในกระบวนการทำงานการช่วยเหลือภัยแล้ง การพัฒนาหรือปรับโครงสร้างการเกษตรจะไม่ได้มาใช้เงินก้อนนี้ เพราะมีหลายกองทุนที่ช่วยอยู่

สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติรายได้และสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ. ... ประกอบด้วย... เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในด้านรายได้และสวัสดิการ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายการเกษตรใดให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว

ซึ่งแตกต่างจากการจัดสวัสดิการของรัฐให้แก่บรรดาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือภาคแรงงานเอกชน

2. ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรเป็นครัวเรือน 3. การช่วยเหลือด้านรายได้ มีการกำหนดหลักเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำในแต่ละปีของพืชแต่ละชนิด โดยการประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างแพร่หลาย และจ่ายเงินเป็นเงินตามอัตราส่วนของรายได้ที่ต่ำกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำที่ประกาศกำหนด และจ่ายเฉพาะตามรอบการเพาะปลูกของพืชชนิดนั้นๆ

4. เกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้ จะต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯและต้องจ่ายเงินบำรุงเพื่อนำมาใช้จ่ายเฉพาะในการบริหารงานการช่วยเหลือด้านรายได้และสวัสดิการ

5. มีมาตรการลงโทษทางปกครองแก่เกษตรกรที่ขอรับการช่วยเหลือโดยไม่สุจริตหรือทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

6. การบริหารงานมีการกำหนดคณะกรรมการเป็น 2 ระดับ คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและคณะกรรมการระดับบริหารงาน

7. คณะกรรมการระดับนโยบายต้องกำหนดแผนงานโครงการช่วยเหลือด้านรายได้ และสวัสดิการเกษตรกร มีระยะเวลา 5 ปี โดยรัฐบาลจะต้องจัดสรรงบประมาณตามแผนงานโครงการดังกล่าวเป็นรายปีงบประมาณไม่เกิน 10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของประเทศในปีที่มีการเผยแพร่และกำกับดูแลคณะกรรมการระดับบริหารงาน ส่วนคณะกรรมการระดับบริหารงานจะทำหน้าที่ในการกำหนดรายได้ขั้นต่ำและบริหารงานการช่วยเหลือต่างๆ

8. การช่วยเหลือด้านรายได้และสวัสดิการเกษตรกรต้องเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณในแต่ละปี และ 9. การช่วยเหลือด้านสวัสดิการเกษตรกรเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและต้องเป็นมาตรฐานเดียวกับสวัสดิการในภาคแรงงานเอกชน

ค่านิยม.อุมรายได้เกษตรกร

กินเงินช่วยปีละ 1.3 แสนล. กระทบงบลงทุน ^{A๗}

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าเร่งดันเข้ากรม.

โพสต์ทูเดย์ ทิศอาร์ไอเห็นต่าง พ.ร.บ. รายได้และสวัสดิการเกษตรกร หารันตั้งงบอุดหนุนปีละ 1.3 แสนล้านบาท เงินลงทุน นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า ไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รายได้และสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ.... ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังดำเนินการเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบในเร็วๆ นี้ เนื่องจากมีการเสนอให้ตั้งงบประมาณเพื่อดูแลเกษตรกรตามร่าง พ.ร.บ. ในจำนวน

ที่สูงมากเกินไป หากกฎหมายฉบับนี้ออกมาอาจจะส่งผลกระทบต่องบประมาณในการลงทุนภาพรวมของประเทศได้ นักวิชาการทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า ในหลักการนั้นเห็นด้วยกับแนวคิดที่จะช่วยเหลือเกษตรกร แต่ต้องมีการแยกความช่วยเหลือให้ชัดว่ากลุ่มใดควรที่จะได้รับการช่วยเหลือ แต่ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้จะกลายเป็นการกระทบงบประมาณมากเกินไป เนื่องจากกำหนดให้รัฐบาลต้องจัดหางบประมาณมาดูแลเกษตรกรในสัดส่วนถึง 10% ของจีดีพีของประเทศด้านเกษตรหรือตกประมาณปีละ 1.3 แสนล้านบาท ซึ่งมีปริมาณที่สูงเกือบ 50% ของงบลงทุน

ประเทศในแต่ละปีมาช่วยเหลือเกษตรกร "การที่รัฐต้องกันงบก่อนดังกล่าวออกไปเช่นนี้ จะทำให้มีคำถามมายังรัฐว่า รัฐต้องตั้งประกันรายได้ขั้นต่ำให้กับคนทุกสาขาอาชีพด้วยหรือไม่ เพราะเป็นผู้มีรายได้น้อยเช่นกัน กลายเป็นว่าเอาคนทั้งประเทศมาแบกเกษตรกรกลุ่มเดียว" นายนิพนธ์ กล่าว

สำหรับกรณีที่ร่าง พ.ร.บ. เลียนแบบกฎหมายด้านการเกษตรของสหรัฐนั้นทำได้ยากเพราะขนาดเศรษฐกิจต่างกัน เกษตรกรของสหรัฐมีประมาณ 9% ของประเทศ และจีดีพีภาคเกษตรของสหรัฐมีประมาณ 1.5% ของงบประมาณประเทศ ในขณะที่ไทยมีเกษตรกรประมาณ 40% ของประเทศ และจีดีพีภาคเกษตรของไทยประมาณ 10% ของจีดีพีประเทศ แหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงเกษตรฯ

เปิดเผยว่า จะเปิดรับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. ในวันที่ 2 ก.พ. 2558 นี้ และคาดว่าจะเสนอให้ ครม. พิจารณาได้ประมาณกลางเดือน ก.พ. นี้สาระสำคัญคือเปิดให้มีการลงทะเบียนเกษตรกรทั้งประเทศ แยกเป็นหมวด เช่น พืช สัตว์ ประมง ในหมวดของด้านรายได้ นั้น รัฐจะประกันรายได้ขั้นต่ำของแต่ละกลุ่มสินค้าเกษตร กรณีรายได้ต่ำกว่าขั้นต่ำจะมีการนำเงินก้อนนี้ไปชดเชยส่วนต่าง

ด้านหมวดสวัสดิการกำหนดให้จ่ายเงินรายปีให้กับเกษตรกร 3,000-5,000 บาท/ปี สำหรับเกษตรกรอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยเกษตรกรที่ประสงค์จะได้เงินก้อนดังกล่าวจะต้องสมัครสมาชิกและมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าบำรุงรายปี โดยกฎหมายฉบับนี้จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุดเพื่อกำหนดรายได้ขั้นต่ำของแต่ละพืช ■

ไล่ชื้อน้ำยางสดกก.ละ50บ. 'อำนาจ' เต็ม

ดันราคาถึงมือเกษตรกร ช่วยจนกว่าฤดูปิดกรีด

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรฯเปิดเผยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงการเคลื่อนไหวของภาคีเครือข่ายเกษตรกรสวนยาง 22 จังหวัด ว่าทราบว่ามีอบขงกลุ่มนี้จะเดินทางไปยื่นหนังสือทวงถามต่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรมว.กลาโหม ในเรื่องราคายางแผ่นรมควัน ▶▶ ต่อ : ยาง -หน้า 6

ยาง

80 บาท ที่ร่อนนายกฯจะให้เอกชนเข้าซื้อ ในเบื้องต้นคนทราบสถานการณ์ล่าสุด มาแค่นี้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ตนมี พล.อ.ประวิตรออกมาระบุว่า ผู้ประกอบการ จะช่วยซื้อ ซึ่งคนไม่ทราบจริงๆ ว่าเป็นเอกชน รายใดไปปรับปากจะซื้อและคนรับปาก ไม่ซื้อได้อย่างไร

นายอานวยกล่าวว่า ในส่วนมาตรการ ซื้อยางราคาน้ำตาลขณะนี้ได้เข้าซื้อไป ยางแผ่นรมควันชั้นสามไปแล้วกว่า 7 หมื่นตัน และได้สั่งการให้สหกรณ์ สถาบันเกษตรกร ในพื้นที่เข้าซื้อน้ำยางดิบจากเกษตรกร อีก 3 หมื่นตัน เพื่อพยุงราคาน้ำยางสด หนึ่งส่วนยังให้เพิ่มขยับตัวขึ้น จากผลผลิตยาง ปีนี้มีจำนวน 4.2 ล้านตัน

“ใช้เงินจากกองทุนรักษาเสถียรภาพ ราคายางไปปรับซื้อยางแล้วกว่า 6 พันล้านบาท ประมาณ 6-7 หมื่นตัน ขณะนี้เหลือเวลาแค่ 20 กว่าวัน ที่จะสิ้นสุดฤดูกรีดยาง จะพยายามไม่ให้ราคาคงไปกว่านี้ โดยรัฐ เข้าซื้อช่วงสองเดือนและทยอยส่งออกทั้งปี ไปประเทศจีนทำสัญญาส่งมอบ 10-12 เดือน ยืนยันว่าไม่เสียเปรียบและไม่มีผลประโยชน์ แอบแฝงแน่นอน แต่ประเด็นตอนนี้ถ้า เราส่งออกเร็วไปจะทำให้ไปกดดันราคา

ที่ประเทศจีนและเอกชนจีนจะลงมา กดดันที่ไทยให้ราคาลงไปอีก ครึ่งนี้ สำคัญมากที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างการ ส่งมอบระบายออกต่างประเทศกับการซื้อ ในประเทศ ในช่วงนี้ที่ผลผลิตยางออกมาสู่ ตลาดกำลังท่วมท้น ในอีกสองเดือนข้างหน้า จะไม่มียางเข้าตลาดแล้ว จะดูปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ ได้ร่วมกันทุกกระทรวง เกี่ยวข้องไปดูจำนวนว่าจะใช้เท่าไร” นายอานวย กล่าว

และว่า ยางที่รัฐเข้าซื้อประมาณ 1 แสนตัน ถือว่าไม่มากเพราะช่วงยางออก สูงสุดเรากลับเกษตรกรจะเดือดร้อนและ ราคามันตกอยู่ จึงต้องซื้อทันทีวันนี้ส่ง ทุกพื้นที่เข้าไปซื้อน้ำยางสด ราคาคอนนี้ ตั้งเป้าหมายราคาที่ 50 บาท จะซื้อได้ราคา ขึ้นไปเรื่อยจนหมดฤดู

วันเดียวกัน ทีมมหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยรังสิต (ศวพท.) จัดสัมมนา วิชาการด้านพลังงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ สู่สาธารณะ ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน การจัดการทรัพยากร เพื่อประเทศไทย”

โดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.คลัง ได้กล่าวปาฐกถา เน้นย้ำให้ กระทรวงการคลัง พิจารณาเปิดสัมปทาน ปีโคโรเลียมรอบที่ 21 อย่างรอบคอบ โดย จะต้องไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ และ ไม่ผูกขาดให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง รวมทั้ง ต้องเปิดช่องให้มีตัวแทนประชาชนเข้าไป

ร่วมกำกับดูแล เพราะหากเดินหน้าแล้ว ทำให้การคลังของประเทศเสียหาย ประชาชน ก็อาจยื่นร้องให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบได้

นายธีระชัยยังให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวม เศรษฐกิจไทยในปีนี้ว่า จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนสูงและฟื้นตัวช้า ขณะที่เงินทุนไหลเข้ามีความผันผวนและไหลเข้ามา จำนวนมาก อีกทั้งจะต้องระมัดระวังการบริหารจัดการกระแสเงินสด ขณะเดียวกัน ภาครัฐจะต้องเร่งเดินหน้าการลงทุนให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้ภาคเอกชนกล้าตัดสินใจเข้ามาลงทุน โดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ โดยการลงทุนจะต้องอยู่บนพื้นฐานการเมืองที่นิ่ง อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ (จีดีพี) จะเติบโตตามที่หลายฝ่ายคาดไว้ ที่ร้อยละ 4-4.5

ด้าน ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผอ.ศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร ระบุว่า สิ่งที่รัฐต้องตระหนักคือ รักษากรรมสิทธิ์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะพลังงาน ที่จุดได้ต้องเป็นของรัฐ เพราะไทยค้นพบ แหล่งน้ำมันดิบเป็นครั้งแรกตั้งแต่สมัย ร.5 จึงอยากให้รัฐบาลน้อมนำพระบรมราโชบายการจัดการทรัพยากรของกษัตริย์ ในอดีตมาใช้ในปัจจุบัน เพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่แท้จริง

สหกรณ์โคราชร่วมโต๊ะหารือ สร้างความรู้บริหารสหกรณ์

12 นครราชสีมา : สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา นำ โดยนายสรรเสริญ วงศ์สง่า ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ คณะกรรมการดำเนินการ ประธานกลุ่ม สมาชิก แกนนำ ผู้ตรวจสอบกิจการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สหกรณ์ การเกษตรเสิงสาง จำกัด จังหวัด นครราชสีมา

นายสรรเสริญ วงศ์สง่า ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดโครงการประชุม แลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ ประธานกลุ่ม สมาชิกแกนนำ ผู้ตรวจสอบกิจการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในสหกรณ์ต่างๆ จำนวน 16 สหกรณ์ เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน และการดำเนิน ธุรกิจได้อย่างถูกต้อง โดยมีเนื้อหา การประชุม ได้แก่ บทบาทและ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการดำเนินการ ประธานกลุ่ม สมาชิกแกนนำ และผู้ตรวจสอบ กิจการ สภาพปัญหาปัจจุบันของ สหกรณ์ในประเทศไทย เช่น การ ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ การกำกับ และดูแล การกำหนด ระเบียบ การบริหาร ความเสี่ยง การจัดทำบัญชี การ จัดการทางการเงิน การดำเนินการ นอกกรอบวัตถุประสงค์ และการมี พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ เสียหาย

ด้าน นายไพฑูรย์ สิงห์โท ประ ธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ การเกษตรเสิงสาง จำกัด กล่าวว่า การเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจฯครั้งนี้เชื่อ ว่า จะทำให้คณะกรรมการดำเนิน การ ประธานกลุ่ม สมาชิกแกนนำ และผู้ตรวจสอบกิจการ ได้มีความ รู้ความเข้าใจบทบาทของตนเองได้ มากขึ้น ได้รับทราบแนวทางการดำ เนินงาน การดำเนินธุรกิจได้ถูกต้อง ยิ่งขึ้น

ผู้นำเข้าอียู-ญี่ปุ่นบีบโก๋ไทยลดราคา รับค่าเงินยูโร-เยนอ่อนตัวภาคปีนี้ส่งออก 6 แสนตัน

ค่าเงินเยน-ยูโรอ่อนตัว กลายเป็นปัจจัยลบ ผู้นำเข้าญี่ปุ่น-อียูบีบผู้ส่งออกไทย ลดราคาโก๋ ด้านปริมาณส่งออกปีนี้ยัง โตต่อเนื่อง คาดมูลค่ารวมปีนี้เติบโต 5% ส่งออกได้ 6 แสนตัน/ปี รอลุ้นกลางปี เปิดตลาดเกาหลีใต้ เพิ่มตลาดโก๋สด 4 หมื่นตัน/ปี

นายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการสมาคม ผู้ผลิตโก๋เพื่อการส่งออก กล่าวว่าตลาด ส่งออกโก๋เมื่อปี 2558 ยังไม่มีปัจจัยลบ ด้านสิทธิทางการค้า แต่ค่าเงินเยนและยูโร ที่อ่อนตัวอยู่ขณะนี้จะทำให้มาร์จินต่ำลง เพราะลูกค้าทั้งตลาดยุโรปและญี่ปุ่นต่าง ต่อรอราคา โดยขณะนี้โก๋สดทั้งในตลาด ยุโรปและญี่ปุ่นราคาตันละ 3,000 เหรียญ สหรัฐ ลดลงจากระดับ 3,200-3,300 เหรียญสหรัฐ ขณะที่โก๋ปรุงสุกตลาดยุโรป

ราคาตันละ 4,800 เหรียญสหรัฐ ส่วน ตลาดญี่ปุ่นตันละ 4,500-4,600 เหรียญ สหรัฐ ลดลงจากเดิมที่ตันละ 5,000 เหรียญสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม นายคึกฤทธิ์กล่าวว่า ช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.เป็นช่วงการสั่งซื้อโก๋ ชะลอตัวตามปกติของทุกปี ดังนั้นจะเห็น ผลกระทบมากขึ้นหลังจากเดือน มี.ค. ไปแล้ว และต้องคอยติดตามราคาโก๋บราซิล ซึ่งเป็นคู่แข่งหลัก หากมีการปรับลดราคาของ โก๋ไทยก็อาจต้องปรับกลยุทธ์การค้าใหม่

"ลูกค้ายุโรปก็ต่อรองเหมือนกับญี่ปุ่น แต่ยิ่งตึกว่าเพราะมีโควตาอยู่ 2.6 แสนตัน แบ่งเป็นโก๋สด 9.2 หมื่นตัน และโก๋ปรุงสุก 1.7 แสนตัน ที่บริษัทนำเข้าของยุโรปตกลง ไว้ตั้งแต่ 3 เดือนก่อน ก็ต้องนำเข้าตามนั้น มิฉะนั้นจะถูกปรับเงิน" นายคึกฤทธิ์กล่าว

นายคึกฤทธิ์เปิดเผยว่า ช่วงกลางปีนี้ คาดว่าตลาดเกาหลีใต้จะอนุญาตให้ไทย ส่งออกโก๋สดไปได้ จะทำให้ไทยมีตลาด ส่งออกโก๋สดเพิ่มอีก 4 หมื่นตัน/ปี จากเดิม

เกษตรจัดปลูกผักแปลงใหญ่ แก้ปัญหา'สารเคมี'ตกค้างอื้อ

ชุดโครงการรวมกลุ่มปลูกผักปลอดภัยแปลงใหญ่ 15 จังหวัดนำร่อง 2,000 ไร่ เกษตรฯเล็งแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในผัก เก็บค่ามาตรฐาน หวังเชื่อมโยงเกษตรกร ก้าวข้ามขั้น เปลี่ยนขายในชุมชนเป็น จำหน่ายตลาดขนาดใหญ่

นายไพรัช หัวงดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรกำลังเริ่มเดินหน้าโครงการพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ซึ่งจะเน้นการรวมกลุ่มเกษตรกร ปลูกผักปลอดภัยเป็นระดับแปลงใหญ่ใน 15 จังหวัดนำร่อง รวมพื้นที่ทั้งหมด 2,000 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมประมาณ 500 ราย ซึ่งเป็นการต่อยอดจากเดิมที่กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนการปลูกผักปลอดภัย มาโดยตลอด เพียงแต่เป็นระดับแปลงเล็ก เฉลี่ย 1 ไร่/ราย และมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวนไม่มาก ทำให้ผลผลิตปริมาณไม่ มากพอสำหรับส่งจำหน่ายตลาดขนาดใหญ่

โดยโครงการพัฒนาการผลิตผักปลอดภัย ในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ จะนำร่องใน 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน น่าน เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี นครพนม ตาก กาญจนบุรี นครราชสีมา สระบุรี นครศรีธรรมราช และ สงขลา จะเน้นการปลูกผักที่มีความเสี่ยง ปานเปื้อนสารเคมีสูงและมีการบริโภคสูง เช่น กะหล่ำปลี มะเขือเทศ พริก ถั่วฝักยาว แตงกวา ตะบูน กวางตุ้ง

"ภายในปี 2558 นี้พิสูจน์ความสำเร็จ ได้เลย เพราะผักปลูกแค่ 4 เดือนก็เก็บ เกี่ยวได้ เพราะฉะนั้น 5-6 เดือนต่อจากนี้ ต้องมีแผนการทำงานชัดเจนและเป็นระดับ ทำหายตนเอง"

"ตลาดก็มีตลาดศรีเมืองที่แยกกระบวนการ จัดการปลายทางของผักปลอดภัยกับผัก ธรรมดาให้ รวมถึงตลาดไทก็มีระบบบักธง แสดงให้ว่าเป็นผักปลอดภัย" นายไพรัชกล่าว

น.ส.จิราภา จอมโธสง ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด กรมส่งเสริม

การเกษตร กล่าวว่า ที่มาของโครงการนี้ คือผักปลอดภัยส่วนใหญ่เป็นแปลงขนาดเล็กขนาดเฉลี่ย 1 ไร่ ผลผลิตไร่ละ 2-3 ตัน/รอบการผลิต ใช้วิธีส่งขายในชุมชน ใกล้เคียง ทำให้คนเมืองไม่สามารถเข้าถึงพืชผักปลอดภัยได้ง่าย

"ผักปลอดภัยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงห้าม ใช้สารเคมีเด็ดขาด ไม่ใช่ระดับผักอินทรีย์ หรือได้มาตรฐาน GAP หรือเครื่องหมาย Q แต่เป็นการลดการใช้สารเคมี เพื่อให้ มีค่าสารเคมีตกค้างต่ำกว่าค่ามาตรฐาน ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ (มกอช.) กำหนดสำหรับ ผักแต่ละชนิด" น.ส.จิราภากล่าว

น.ส.จิราภาเปิดเผยว่า หลังจากมอบ นโยบายแล้ว หน่วยงานเกษตรจังหวัด แต่ละแห่งจะทำแผนปฏิบัติงานบูรณา การร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข และกรมอื่น ๆ ในกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ โดยเริ่มต้นประชุมเกษตรกร ผู้ปลูกผัก จัดทำเวทีชุมชน ตรวจสอบการ ตกค้างในเลือดเกษตรกร ตรวจสอบการใช้สารเคมีในแปลงผัก จากนั้นรับสมัคร เกษตรกรเข้าอบรมหลักสูตรการปลูกผัก ปลอดภัยควบคู่ไประหว่างการปลูกผัก ซึ่ง จะให้ข้อมูลตั้งแต่การเตรียมดิน การใช้ ยาปราบศัตรูพืช พยากรณ์โรคและแมลง

"ส่วนเขตการเกษตรจะมีการเชื่อมโยง ตลาดให้ ซึ่งราคาน่าจะสูงขึ้น เพราะการ ที่เราทำผักปลอดภัย ผลผลิตจะเสียหาย ง่ายกว่า ปริมาณจะลดลงเหลือ 80% จากเดิม"

"ปัญหาทางการตลาดขณะนี้คือ ผู้รับซื้อ ในพื้นที่เขารับไปก็นำผักปลอดภัยไปกอง รวมกับผักที่มีสารเคมีตกค้างอื่น ๆ ทำให้ เกษตรกรไม่ได้มูลค่าเพิ่มใด ๆ เลย ตรงนี้เรา จะแก้โดยการเชื่อมโยงกับตลาดขนาดใหญ่ โดยตรง ทั้งตลาดสด เช่น ตลาดไท ตลาด ศรีเมือง หรือโมเดิร์นเทรด เช่น เทลโก้ แม็คโคร ท็อปส์" น.ส.จิราภากล่าว

ตรังต้อนรับเรือประมงดีทะเลเบียน

๘๕

นายสุพล ต้นสุวรรณ ประมงจังหวัด
ตรัง เปิดเผยว่า ในปัจจุบันได้มีการ
ทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ

รายงานและไร้การควบคุม จึงกำหนดให้
ผู้ประกอบการประมง เจ้าของเรือ
มาขอรับการจดทะเบียนจากกรมเจ้าท่า
และขออนุญาตใช้เครื่องมือประมงจาก
กรมประมง ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาตรัง สำนักงานประมงอำเภอในท้องที่
และจุดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ภายในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2558 นี้

อศส.ได้ฤกษ์ตรวจโกดังมัน ล้นปริมาณขาดฟ้องคดีละ

โพสต์ทูเดย์ อศส.ลุยตรวจข้าวโพด
รับจำนำปี 2551/2552 ปริมาณ 9 หมื่น
ตัน ที่ฝากเก็บในคลัง จ.ตาก ก่อนเปิด
ประมูล ล้นพบปริมาณขาดฟ้องทันที

พ.ต.ท.ปิยวิษณุ วงศ์สวัสดิ์ รอง
ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อศส.)
เปิดเผยว่า ในวันที่ 3 ก.พ.นี้ อศส.จะส่ง
ทีมออกไปตรวจสอบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก
โครงการรับจำนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี
2551/2552 ที่ฝากเก็บไว้ในคลังสินค้า
เอกชนหลายแห่งใน อ.พบพระ อ.อุ้มผาง
และ อ.แม่สอด จ.ตาก ปริมาณรวม 9
หมื่นตัน เพื่อเตรียมนำออกประมูล ภาย
หลังจากคณะกรรมการนโยบายข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ได้อนุมัติให้ขาย

อย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบแล้วพบ
ว่าปริมาณไม่ครบตามที่ได้รับฝากไว้ ผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งเจ้าของคลังสินค้า
หัวหน้าคลังสินค้าของ อศส.จะถูกฟ้อง
ดำเนินการตามกฎหมาย

“ที่ผ่านมาหัวหน้าคลังสินค้า จ.ตาก
รายงานฯ ปริมาณอยู่ครบทั้ง 9 หมื่นตัน
แต่คุณภาพเสื่อมลงตามเวลา เพราะรับ
จำนำมาตั้งแต่ปี 2551/2552 จนถึงขณะนี้
ยังไม่ได้ขาย ถ้าดูแล้วเสื่อมสภาพก็ต้อง
ขายตามสภาพ แต่ถ้าปริมาณไม่ครบ ต้อง
แจ้งความดำเนินคดี”

สำหรับความคืบหน้ากรณีนี้ อศส.ได้

ส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอส
ไอ) รับทำคดีบริษัท เกษตรพิชผล อินเตอร์
เทรด ซึ่งรับฝากเก็บมันสำปะหลังใน
โครงการรับจำนำปี 2555/2556 ได้ดำเนินการ
การยกยอก โดยได้ขนย้ายมันสำปะหลัง
ออกจากคลังสินค้ารวม 5 หมื่นตัน คิด
เป็นมูลค่าหลายร้อยบาท แล้วนำกลับมา
ผสมเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ อศส.นั้น ในต้น
เดือน ก.พ.นี้ อศส.และดีเอสไอจะประชุม
ร่วมกันเพื่อวางรูปคดี และดำเนินการ
สอบสวนตามขั้นตอน

ขณะที่ความคืบหน้ากรณีมันสำปะหลัง
จากโครงการรับจำนำปี 2551/2552-
2555/2556 สูญหายไปจากคลังสินค้า
ปริมาณรวม 3 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าความ
เสียหายถึง 3,700 ล้านบาท อศส.ได้แจ้ง
ความดำเนินคดียกยอกทรัพย์สินกับเจ้าของ
คลังสินค้าไปแล้วรวม 95 คดีนั้น ล่าสุด
อศส.อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า ทั้ง 95
คดี มีความเชื่อมโยงกัน หรือดำเนินการ
เป็นขบวนการหรือไม่ หากพบเบาะแสจะ
ส่งให้ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษทันที

อย่างไรก็ตามทั้ง 95 คดี อศส.ได้สั่ง
โยกย้ายหัวหน้าคลัง อศส.ออกจากพื้นที่
แล้ว และได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จ
จริงทั้งหมด ถ้าตรวจสอบแล้วพบสมรู้ร่วม
คิด จะผิดวินัยร้ายแรงและต้องให้ออก
ทันที ■

เตรียมถกน้ำตาลโลก 19

นายสิริรัฐ เสียมภัทติ ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย หรือ TSMC เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Thailand-Australia Sugar Dialogue ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ จังหวัดอุดรธานี โดยจะร่วมหารือถึงสถานการณ์การค้าน้ำตาลโลก และการผลักดันการเปิดตลาดสินค้าน้ำตาลทราย เนื่องจากหลายประเทศยังมีการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่มีใช่ว่า NTBs) การอุดหนุนผู้ผลิตภายในและอุดหนุนส่งออก ซึ่งเป็นอุปสรรคทางการค้า เช่น อินเดีย กลุ่มสหภาพยุโรป และประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยและออสเตรเลีย ที่เป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 2 และ 3 ของโลก ที่จะมาร่วมมือกันในการผลิต ตลาด และจัดอุปสรรคทางการค้าน้ำตาลทราย